

**THÔNG BÁO**  
**kết luận của Hiệu trưởng**  
**tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2021**

-----

Chiều ngày 09 tháng 4 năm 2021, tại phòng họp của nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2021. Tham dự cuộc họp có tập thể Ban Giám hiệu; trưởng, phó các phòng, khoa; trưởng các đoàn thể.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã kết luận và chỉ đạo như sau:

**1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác chuyên môn**

Siết chặt kỷ luật phòng thi, kiểm tra; xử lý nghiêm các trường hợp học viên và cán bộ coi thi vi phạm nội quy phòng thi, kiểm tra.

Phòng QLĐT và NCKH nghiên cứu bố trí chấm thi, chấm kiểm tra hết học phần, chấm thi tốt nghiệp cuối khóa tập trung tại Trường. Các buổi chấm thi, chấm kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thành phần theo đúng quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong thời gian chưa có thông báo giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Thường trực Tỉnh uỷ, Phòng QLĐT và NCKH chủ động tham mưu lịch họp tuyển sinh và thông báo chiêu sinh đối với các lớp đã có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ khai giảng trong quý II/2021.

Các khoa chủ động tham mưu và tăng cường tổ chức thi vấn đáp. Sau khi kết thúc các buổi thi vấn đáp, lãnh đạo các Khoa có trách nhiệm thu lại bộ câu hỏi và đáp án; các đồng chí giảng viên được phân công hỏi thi vấn đáp và giám thị coi thi có trách nhiệm bảo quản bộ câu hỏi và đáp án theo chế độ tài liệu mật.

Lãnh đạo các khoa chủ động tổ chức và hoàn thành đúng tiến độ thao giảng cấp khoa, tiến tới thao giảng cấp Trường theo đúng kế hoạch thao giảng, dự giờ năm 2021 của nhà trường. Các khoa hoàn thành việc rà soát, bổ sung ngân hàng đề thi, kiểm tra, thời hạn chậm nhất ngày 29.4.2021.

Trên cơ sở Quyết định số 840/QĐ-UBND, ngày 05.4.2021 của UBND tỉnh về việc phân khai dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Phòng QLĐT và NCKH chủ trì, phối hợp cùng Phòng TCHCTTTL tham mưu

triển khai sớm các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên năm 2021.

## **2. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế**

Phòng TCHCTTTL chủ trì, phối hợp cùng Phòng QLĐT và NCKH tham mưu nhân sự đi đào tạo thực tiễn bằng hình thức biệt phái công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 274-CV/VPTU, ngày 05.01.2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về Đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh.

Giao đồng chí Trần Thị Minh Hoài, phó hiệu trưởng, phân công cụ thể số lượng bài viết của các Khoa cho Hội thảo khoa học của Cụm thi đua các trường chính trị khu vực miền Đông Nam Bộ với chủ đề “*Giá trị và ý nghĩa của hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh*”.

Phòng QLĐT và NCKH tham mưu phát hành Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2021 đúng tiến độ.

## **3. Công tác tổ chức, hành chính, công tác khác**

Phòng TCHCTTTL: tham mưu quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ giúp việc phục vụ cho các hoạt động của Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực miền Đông Nam Bộ do Trường làm Cụm trưởng; triển khai lắp đặt hệ thống camera tại các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị.

Thông nhất các hoạt động do Công đoàn cơ sở và Chi đoàn nhà trường triển khai và phát động.

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2021 để các phòng, khoa, các đoàn thể của Trường biết và triển khai thực hiện.

### Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu,
- Các phòng, khoa, các đoàn thể,
- Lưu VT, TCHCTTTL.

**T/L HIỆU TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG PHÒNG TCHCTTTL**

**Nguyễn Khắc Nam Sơn**